



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง

เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง ได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมานั้น

บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ในคราวการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ จึงได้ปิดประกาศสำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ ให้ทราบ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอนุเทพ สิงห์เสนี)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว

สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว

จำนวนผู้เข้าประชุม ๑๒ คน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายนฤเทพ สิงห์เสณี	ประธานสภา	นฤเทพ สิงห์เสณี	ประธานสภา
๒	นายบุญเลื่อน คำสุนทร	รองประธาน	บุญเลื่อน คำสุนทร	
๓	นายสำเนียง ชัยงาม	ส.อบต. ม.๒	สำเนียง ชัยงาม	
๔	นายเกียรติศักดิ์ ดอกบัวหลวง	ส.อบต. ม.๓	เกียรติศักดิ์ ดอกบัวหลวง	
๕	นายประสิทธิ์ จันแสง	ส.อบต. ม.๕	ประสิทธิ์ จันแสง	
๖	นายทองเลื่อน พรหมวงษ์	ส.อบต. ม.๖	ทองเลื่อน พรหมวงษ์	
๗	นายอรรถพล บุญณสิทธิ์	ส.อบต. ม.๗	อรรถพล บุญณสิทธิ์	
๘	นายสุรียา หันจั่งสิทธิ์	ส.อบต. ม.๘	สุรียา หันจั่งสิทธิ์	
๙	นางสาวกาญจนา เชียงสาพันธ์	ส.อบต. ม.๙	กาญจนา เชียงสาพันธ์	
๑๐	นายกาวิ อุทัยขาม	ส.อบต. ม.๑๐	กาวิ อุทัยขาม	
๑๑	นายสงวน ส่องแจ้	ส.อบต. ม.๑๑	สงวน ส่องแจ้	
๑๒	นายบุญโฮม อ่อนตาจันทร์	ส.อบต. ม.๑๒	บุญโฮม อ่อนตาจันทร์	
	นางสาววรินทร์ นามพิกุล	เลขานุการสภา	วรินทร์ นามพิกุล	

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๖ คน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายยุทธนา กองศิลา	นายก อบต.	ยุทธนา กองศิลา	
๒	นายอนุชัย สุระตะไฉย	รองนายก อบต.	อนุชัย สุระตะไฉย	
๓	นายสุพล ส่องแจ้	รองนายก อบต.	สุพล ส่องแจ้	
๔	นายบรรเจิด สุขมานพ	เลขานุการนายก อบต.	บรรเจิด สุขมานพ	
๕	นางสาวสำราญ ครอบรู้	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	สำราญ ครอบรู้	
๖	นายไกรฤทธิ์ ผลผาสุข	ผู้ช่วยช่างโยธา	ไกรฤทธิ์ ผลผาสุข	

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)

เลขานุการสภา อบต.นาแก้ว

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมได้ ๑๒ คน (ครบองค์ประชุม) และเชิญประธานจตุรบุ
เทียนบุชาพระรัตนตรัย โดยประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- จะมีการเลือกตั้ง ส.ส. แจ้งให้สมาชิก อบต.ทุกท่าน ไปตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วย
- การร่วมทำบุญในงานบุญประจำปี ของแต่ละหมู่บ้าน ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมทำบุญ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง สมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ประธาน

- ให้สมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบสำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
- นายเกียรติศักดิ์ ดอกบัวหลวง สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓ ขอแก้ไขข้อความ ดังนี้
หน้าที่ ๓ บรรทัดที่ ๔ ข้อความเดิม “ตอกเสาเข็ม...” แก้ไขข้อความเป็น “ตอกเสาเข็ม...” และข้อความเดิม “และตอกเสาเข็ม...” แก้ไขข้อความเป็น “และตอกเสาเข็ม...” ,บรรทัดที่ ๑๓ ขอเพิ่มข้อความ ข้อความเดิม “ด้านในหรือด้าน...” แก้ไขข้อความเป็น “ด้านในหรือด้านนอก...” ,บรรทัดที่ ๑๕ ข้อความเดิม “เปลี่ยนแลง...” แก้ไขข้อความเป็น “เปลี่ยนแปลง...” ,บรรทัดที่ ๒๙ ข้อความเดิม “กันหินหลไหลลง...” แก้ไขข้อความเป็น “กันหินไหลลง...”
หน้าที่ ๔ บรรทัดที่ ๒๕ ข้อความเดิม “บางหนูเทียบ...”แก้ไขข้อความเป็น “นางหนูเทียบ...”
- ประธานถามมติที่ประชุม รับรองการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว และถามมติ รับรองรายงานการประชุมฯ หรือไม่ โดยนับองค์ประชุมได้ ๑๒ เสียง (ครบองค์ประชุม)

มติที่ประชุม

- เห็นชอบรับรองการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความ และรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ด้วยคะแนนเสียง ๑๐ เสียง งดออก เสียง ๒ เสียง (ประธานสภา และรองประธานสภา)

ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติที่เสนอใหม่

๑. การพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านนาแกว้าง หมู่ ๑ เส้นทุ่งแร่ - หนองตอ ตั้งจ่ายเป็น โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๕

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)
เลขานุการสภา อบต.นาแกว้าง

/ประธาน...

ประธาน

- ในผู้ติดเชื้ออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านนากว้าง หมู่ ๑ เส้นทุ่งแร่
- หนองตอ ตั้งจ่ายเป็น โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๕ เขื่อนนายก อบต. แกลงการขออนุมัติโอนงบประมาณฯ ต่อที่ประชุม

นายยุทธนา กองศิลา

นายก อบต

- แกลงการขออนุมัติโอนงบประมาณฯ ความว่า “ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง มีความจำเป็นต้องขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง ได้พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการสัญจรไปมา ดังนี้ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง ได้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และได้มีการจัดตั้งงบประมาณใน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านนากว้าง หมู่ ๑ เส้นทุ่งแร่ – หนองตอ งบประมาณอนุมัติ ๔๔๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากในปัจจุบันพื้นที่ดำเนินโครงการ ฯ อบจ. อุตรธานี ได้เข้าดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์แล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวข้างต้น และเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการและเป็นการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องขอเสนอสภา อบต.นากว้าง ได้พิจารณาโอนงบประมาณซึ่งไม่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายแล้วดังกล่าวข้างต้น มาใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ดังนี้

- โอนงบประมาณลดลง จาก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านนากว้าง หมู่ ที่ ๑ เส้นทุ่งแร่ – หนองตอ งบประมาณอนุมัติ ๔๔๐,๐๐๐ บาท งบประมาณก่อนโอน ๔๔๐,๐๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน ๐.๐๐ บาท เพื่อนำไปตั้งจ่าย

/- โอนงบประมาณ...

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)

เลขานุการสภา อบต.นากว้าง

- โอนงบประมาณเพิ่ม ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ ๕ งบประมาณอนุมัติ ๐.๐๐ บาท งบประมาณก่อนโอน ๐.๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน ๔๔๐,๐๐๐ บาท โดยทำการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๔๐ ชุด (ตามแผนผังกำหนด) ไฟ LED ขนาด ๔๐๐ W พร้อมแผงโซลาร์เซลล์ และอุปกรณ์ติดตั้ง และป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย (กงช่าง) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอต่อสมาชิกสภา อบต. ทุกท่านแล้ว”

ประธาน

- ตามที่ท่านนายกฯ ได้แถลงการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อที่ประชุมแล้ว ขอให้สมาชิกทุกท่านได้อภิปรายสอบถามในเรื่องหรือประเด็นที่สงสัยได้

(ไม่มีการอภิปราย) นับองค์ประชุมได้ ๑๒ เสียง (ครบองค์ประชุม)

ประธาน

- ถ้าสมาชิกท่านใดอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านนากว้าง หมู่ ๑ เส้นทุ่งแร่- หนองตอ งบประมาณ ๔๔๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายเป็น โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๔๔๐,๐๐๐ บาท ตามที่นายก อบต. ได้เสนอ ขอมติยกมือ

มติที่ประชุม

- อนุมัติโอนงบประมาณ ฯ ๑๐ เสียง

ประธาน

ถ้าสมาชิกท่านใดไม่อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านนากว้าง หมู่ ๑ เส้นทุ่งแร่ - หนองตอ งบประมาณ ๔๔๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายเป็น โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๔๔๐,๐๐๐ บาท ตามที่นายก อบต. ได้เสนอ ขอมติยกมือ

มติที่ประชุม

- ไม่อนุมัติโอนงบประมาณ ฯ ศูนย์ เสียง

งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธาน และรองประธาน)

ประธาน

- สรุปมติที่ประชุมอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านนากว้าง หมู่ ๑ เส้นทุ่งแร่ - หนองตอ ตั้งจ่ายเป็น โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๕ ตามที่นายก อบต. ได้เสนอ

๒. การเสนอเรื่องการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง จากสถาบันการเงิน เพื่อดำเนินโครงการลงทุน จำนวน ๒๗ โครงการ งบประมาณ ๑๘,๓๒๗,๒๗๒ บาท

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)
เลขานุการสภา อบต.นากว้าง

/ประธาน

ประธาน

นายยุทธนา กองศิลา

นายก อบต.

- ตามที่ นายก อบต. นากว้าง ได้เสนอ เรื่อง การกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง จากสถาบันการเงิน เพื่อดำเนินโครงการลงทุน จำนวน ๒๗ โครงการ งบประมาณ ๑๘,๓๒๗,๒๗๒ บาท เชิญนายก อบต. แกลงการขอความเห็นชอบ การเสนอเรื่องกู้เงินต่อที่ประชุม

- แกลงการขอความเห็นชอบการกู้เงิน ฯ สรุปความว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง ซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และถือได้ว่าเป็นหน่วยการปกครองหน่วยหนึ่งของรัฐที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ในการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่น และระบบสาธารณสุขปโภคและสาธารณสุขการ ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานในท้องถิ่น และมีอำนาจหน้าที่พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ในการดำเนินการบริหาร การดำเนินภารกิจ การจัดบริการสาธารณะ และการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนภายในท้องถิ่น โดยปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนก็คือการคลังท้องถิ่น สถานการณ์ทางการคลังที่ผ่านมา ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อใช้ในการดำเนินการบริหารจัดการบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ พบว่า งบประมาณหรือรายจ่ายเพื่อการลงทุนไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการดำเนินกิจการหรือการดำเนินการจัดการบริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ เพราะมีศักยภาพด้านงบประมาณอย่างจำกัด การใช้จ่ายงบประมาณส่วนใหญ่จะเป็นรายจ่ายประจำ มีงบประมาณใช้จ่ายเพื่อการลงทุนน้อย ส่งผลให้การดำเนินการตามภารกิจการจัดการจัดการบริการสาธารณะ การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นทางเลือกทางหนึ่งในการหาเงินมาใช้จ่ายจัดการบริการสาธารณะหรือดำเนินการกิจบางอย่าง เพื่อบริการให้แก่ประชาชนทั่วไปได้ใช้หรือรับประโยชน์จากโครงการหรือกิจกรรมซึ่งดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ สามารถตอบสนองต่อความต้องการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้เพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน เพื่อดำเนินโครงการลงทุน ในระบบสาธารณสุขปโภคและสาธารณสุขการ โครงการหรือกิจกรรม ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐาน ตามภารกิจอำนาจหน้าที่ ในการจัดการบริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

/ประชาชน...

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)

เลขานุการสภา อบต.นากว้าง

ประชาชนในพื้นที่ได้เพิ่มมากขึ้น จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน เพื่อเป็นทางเลือกทางหนึ่งในการหาเงินมาใช้จ่ายจัดบริการสาธารณะหรือดำเนินการกิจบางอย่างเพื่อบริการให้แก่ประชาชนทั่วไปได้ใช้หรือรับประโยชน์จากการดำเนินงานของ อบต.นากว้าง โดยจะดำเนินการกู้เงินจากสำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคธนาคารออมสิน เพื่อดำเนินโครงการลงทุนจำนวน ๒๗ โครงการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้เสนอต่อท่านสมาชิกสภา ฯ ทุกท่านแล้ว โดยมีความเหมาะสมของการพิจารณาขอกู้เงิน ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

- องค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง มีรายได้เฉลี่ย ๒ ปี ย้อนหลัง ประมาณ ๔๓,๙๗๗,๑๓๕.๐๖ บาท ซึ่งรายรับที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มาจาก ภาษีจัดสรร และเงินอุดหนุนทั่วไป และนอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง ยังได้ใช้จ่ายงบลงทุนเฉลี่ย ๒ ปี ย้อนหลัง ประมาณ ๕,๓๑๐,๗๓๐ บาท
- ในการกู้เงินครั้งนี้ จะทำให้มีภาระชำระหนี้ต่อปีอยู่ที่ ร้อยละ ๔.๗๘ ต่อปี ซึ่งไม่เกินร้อยละ ๑๐ ตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกำกับหารบริหารหนี้สาธารณะ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑
- โครงการที่เสนอขอกู้เงินทั้ง ๒๗ โครงการ ดังกล่าว ฯ เป็นโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เพื่อสนองต่อความต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนในการจัดบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ซึ่งกฎหมายได้กำหนดไว้ และหากดำเนินโครงการ ฯ จะใช้งบประมาณตามปกติของ อบต.นากว้างแล้ว จะเสียโอกาสในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างล่าช้า และไม่เพียงพอต่อความต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ เพราะมีศักยภาพด้านงบประมาณอย่างจำกัด แต่ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่มีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- โครงการที่เสนอขอกู้เงินทั้ง ๒๗ โครงการ ดังกล่าว ฯ เป็นโครงการที่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจที่กำหนดแห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววินทร นามพิกุล)
เลขานุการสภา อบต.นากว้าง

/๒๕๖๒ มาตรา ...

๒๕๖๒ มาตรา ๖๗ ภายใต้ข้อบังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ,มาตรา ๖๘ ภายใต้ข้อบังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (๒) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (๓) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวด ๒ การกำหนดอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตนเอง ดังนี้ (๒) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ (๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ (๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- โครงการที่เสนอกู้เงินทั้ง ๒๗ โครงการมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพื่อประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดในด้านการพัฒนาทางด้านสังคม คุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดังนี้

๑. เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือและระงับเหตุอัคคีภัยได้อย่างรวดเร็วป้องกันความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยส่วนรวม
๒. เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน ด้านขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค บรรเทาความเดือดร้อนในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของประชาชนโดยส่วนรวม
๓. เพื่ออำนวยความสะดวกในกาดำเนินการกิจการให้บริการสาธารณะ เช่น งานติดตั้งไฟฟ้า / ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม
๔. เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบการสาธารณูปโภคและการก่อสร้างบำรุงรักษาทางบก และทางระบายน้ำในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม

- โครงการที่เสนอกู้เงินทั้ง ๒๗ โครงการ มีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)รวมเพิ่มเติม /เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ,ไม่เป็นโครงการที่แข่งขันกับเอกชน , ไม่เป็นโครงการที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทัศนศึกษาดูงาน หรือการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนส่วนรวม ๆ , ไม่เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม และมีความ

/เหมาะสมกับ...

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)
เลขานุการสภา อบต.นาแกว้าง

เหมาะสมกับปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ อาทิ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และดำเนินภารกิจทำให้บริการสาธารณะ เช่น งานติดตั้งไฟฟ้า / ซ่อมแซม ไฟฟ้าส่องสว่าง การสาธารณสุขและก่อสร้างบำรุงรักษาทางบก และทาง ระบายน้ำ ซึ่งหากดำเนินการโครงการฯ แล้วจะเกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต อย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่าและเกิดประโยชน์ต่อประชาชน โดยส่วนรวม

- ในการเสนอขอกู้เงินในครั้งนี้ มีวงเงินที่เสนอขอกู้เพื่อดำเนินโครงการ ฯ จำนวน ๒๗ โครงการ จำนวนเงิน ๑๘,๓๒๗,๒๗๒ บาท ระยะเวลากู้ ๑๐ ปี และจะทำให้มีภาระชำระหนี้ต่อปีอยู่ที่ ร้อยละ ๔.๗๘ ต่อปี คิดเป็นจำนวนเงิน ๒,๐๙๒,๙๗๐ บาทต่อปี
- ในการเสนอขอกู้เงิน จำนวน ๑๘,๓๒๗,๒๗๒ บาท จะก่อเกิดภาระหนี้สินต่อปีสูงสุด จำนวน ๒,๐๙๒,๙๗๒ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔.๗๘ ซึ่งไม่เกินร้อยละ ๑๐ ต่อรายได้เฉลี่ย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินของ องค์การบริหารส่วนตำบล.ศ. ๒๕๖๓ และตามระเบียบคณะกรรมการนโยบาย และกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑
- พิจารณารายได้เฉลี่ย ๒ ปี ย้อนหลัง ประมาณ ๔๓,๙๗๗,๑๓๕.๐๖ บาท เปรียบเทียบกับการใช้จ่ายงบประมาณเฉลี่ย ๒ ปี ย้อนหลัง ประมาณ ๕,๓๑๐,๗๓๐ บาท จะเห็นว่าเกณฑ์รายได้เมื่อนำไปผ่อนชำระเงินกู้แล้ว ยังมีศักยภาพในการพัฒนาและใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการลงทุนได้ต่อไป และมีรายได้เพียงพอที่จะชำระหนี้เงินกู้ได้ และคาดการณ์ได้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้างจะมีรายได้และรายจ่ายซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยไม่มีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ในอนาคตตลอดระยะเวลา ๑๐ ปี
- ข้อมูลรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง มีประมาณการรายได้ (ปีที่ขอกู้เงิน) และมีรายได้ ๒ ปีย้อนหลัง ดังนี้ (ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ปี ๒๕๖๖ ประมาณการรายได้ในปีปัจจุบัน

รายได้จัดเก็บเอง	๑,๙๔๕,๙๑๐.๐๐	บาท
ภาษีจัดสรร	๒๑,๐๘๐,๐๔๐.๐๐	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
รวม	๔๓,๓๒๕,๙๕๐.๐๐	บาท

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)
เลขานุการสภา อบต.นาแกว้าง

/ปี ๒๕๖๕ ...

ปี ๒๕๖๕ รายรับจริง

รายได้จัดเก็บเอง	๒,๔๐๓,๔๖๗.๐๖	บาท
ภาษีจัดสรร	๒๓,๗๖๘,๗๒๐.๘๙	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	๑๘,๗๒๒,๖๖๐.๐๐	บาท
รวม	๔๔,๘๙๔,๘๔๗.๙๕	บาท

ปี ๒๕๖๔ รายรับจริง

รายได้จัดเก็บเอง	๑,๗๗๒,๙๓๑.๘๙	บาท
ภาษีจัดสรร	๒๒,๑๓๖,๓๒๗.๖๔	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	๑๙,๑๕๐,๑๖๒.๖๔	บาท
รวม	๔๓,๐๕๙,๔๒๒.๑๗	บาท

รายได้เฉลี่ย

รายได้จัดเก็บเอง	๒,๐๐๐,๗๖๙.๖๕	บาท
ภาษีจัดสรร	๒๒,๓๒๘,๔๙๖.๑๘	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	๑๙,๓๙๐,๙๔๐.๖๖	บาท
รวม	๔๓,๗๒๖,๘๗๖.๔๙	บาท

ส่วนของรายรับ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว มีรายรับจริง (ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน ๔๓,๐๕๙,๔๒๒.๑๗ บาท ๔๔,๘๙๔,๘๔๗.๙๕ บาท และประมาณการรายรับ ๔๓,๓๒๕,๙๕๐ บาท ตามลำดับ รายรับที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่เป็นรายรับที่มาจากภาษีจัดสรร และเงินอุดหนุนทั่วไป โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีรายรับเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ร้อยละ ๔.๒๖ และในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มีรายรับลดลงจากปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ร้อยละ ๓.๖๒

ส่วนของรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว มีรายจ่าย (ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน ๓๘,๔๔๖,๖๖๕.๑๕ บาท ๓๙,๘๐๕,๐๕๘.๒๗ บาท และประมาณการรายจ่าย (ปี ๒๕๖๖) ๔๓,๓๒๕,๙๕๐.๐๐ ตามลำดับ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ร้อยละ ๓.๕๓ และในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ร้อยละ ๘.๘๕ สรุปข้อมูลรายได้ มีรายได้เพียงพอที่จะชำระหนี้เงินกู้ได้

- แผนการชำระหนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว ไม่มีภาระหนี้สินในปีงบประมาณก่อนการเสนอขอกู้เงิน และไม่มียอดหนี้ค้างก่อนการกู้เงิน และในการเสนอขอกู้เงินในครั้งนี้ มีแผนการชำระหนี้ ดังนี้

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววินทร นามพิกุล)
เลขานุการสภา อบต.นาแก้ว

/วงเงินกู้...

- วงเงินกู้ ๑๘,๓๒๗,๒๗๒.๐๐ บาท อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ๒.๔๙ % ระยะเวลากู้ ๑๐ ปี การชำระคืนเงินกู้ ปีละ ๑ ครั้ง
- ภาระชำระหนี้ในแต่ละปีสูงสุด เป็นเงิน ๒,๐๙๒,๙๗๐.๐๐ บาท แยกเป็น
 - (๑.๑) หนี้เดิม เช่น กองทุน / ธนาคารต่าง ๆ ไม่มี
 - (๑.๒) หนี้ที่กำลังจะขอกู้ ๒,๐๙๒,๙๗๐.๐๐ บาท
 - รายได้เฉลี่ย ๔๓,๗๒๖,๘๗๓.๓๗ บาท มาจาก
 - (๒.๑) ประมาณการรายได้ปีที่ขอกู้เงิน ๔๓,๓๒๕,๙๕๐.๐๐ บาท
 - (๒.๒) รายได้จริงย้อนหลัง ๒ ปี
 - ปี ๒๕๖๔ ๔๓,๐๕๙,๔๒๒.๑๗ บาท
 - ปี ๒๕๖๕ ๔๔,๘๙๔,๘๔๗.๙๕ บาท
 - ร้อยละ ๑๐ ของรายได้เฉลี่ย ๔,๓๗๒,๖๘๗.๓๔ บาท ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ต่อรายได้เฉลี่ย และไม่กระทบรายจ่ายประจำ มีจำนวนเงินสะสมเพียงพอสำหรับการใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินและจำเป็น และเพียงพอสำหรับเป็นเงินหมุนเวียนในช่วงต้นปีงบประมาณ ดังนี้
 - ยอดเงินสะสมในปีปัจจุบัน ๗,๗๓๐,๖๘๓.๖๐ บาท
 - ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมในปีปัจจุบัน ๘,๗๖๔,๓๗๕.๔๐ บาท
- การดำเนินโครงการลงทุน จำนวน ๒๗ โครงการ จำนวนเงิน ๑๘,๓๒๗,๒๗๒ บาท จะก่อให้เกิดความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐกิจ สังคมหรือ ประโยชน์ที่ประชาชนและท้องถิ่นจะได้รับ ดังนี้
๑. มีเครื่องมือใช้ในการบรรเทาสาธารณภัยตามอำนาจหน้าที่
 ๒. ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน ด้านขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
 ๓. ช่วยเหลือและระงับเหตุอัคคีภัยได้อย่างรวดเร็วป้องกันความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่
 ๔. ตอบสนองการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
 ๕. เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการกิจการให้บริการสาธารณะ เช่น งานติดตั้งไฟฟ้า / ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง
 ๖. ระบบการสาธารณสุขปลอดภัยและการก่อสร้างบำรุงรักษาทางบก และทางระบายน้ำในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม
- ในการดำเนินการเสนอกู้เงินเพื่อดำเนินโครงการลงทุนทั้ง ๒๗ โครงการ ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงินให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นเพื่อรับฟังความ

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)
เลขานุการสภา อบต.นาแกว้าง

/คิดเห็นเป็น...

คิดเห็นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน รายละเอียดปรากฏตาม หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง ที่ อด ๘๓๗๐๑ / ว ๑๔๙ ,ว ๑๕๓ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ และมีการจัดทำกิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อสร้างความรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการกู้เงิน ฯ ในพื้นที่ดำเนินการ ๑๒ หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยมีขั้นตอนดำเนินการประชาสัมพันธ์ ดังนี้

๑. ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ลงทะเบียน ,แจกเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเพื่อเป็นข้อมูลในการสร้างความรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการกู้เงินฯ ให้กับประชาชน

๒. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงรายละเอียดเหตุผลและความจำเป็นวัตถุประสงค์ของการกู้เงิน รายละเอียดจำนวนโครงการ พื้นที่ดำเนินการ วงเงินที่ขอกู้ ระยะเวลาในการชำระหนี้ อัตราดอกเบี้ย แผนการชำระเงินต้น และดอกเบี้ย ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย และที่มาของเงินรายได้ ให้กับประชาชน ได้รับทราบ และได้เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบและร่วมแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกู้เงินเพื่อดำเนินการโครงการลงทุนและการจัดบริการสาธารณะในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการกู้เงินเพื่อดำเนินโครงการลงทุน จำนวน ๒๗ โครงการ จำนวนเงิน ๑๘,๓๒๗,๒๗๒ บาท จากสำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการกู้เงิน ฯ ผ่านระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง และแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการกู้เงิน ฯ โดยเมื่อเสร็จสิ้นกำหนดระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและประกาศให้ประชาชนทราบภายใน ๑๕ วัน ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล นาแกว้าง เรื่อง สรุปผลการฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการกู้เงินเพื่อดำเนินโครงการลงทุน จำนวน ๒๗ โครงการ จำนวนเงิน ๑๘,๓๒๗,๒๗๒ บาท จากสำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ และได้ปิดประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ฯ ไว้ ณ.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง และ สถานที่ดำเนินโครงการโดยผ่านช่องทางหนังสือประชาสัมพันธ์ภายในหมู่บ้าน ตามหนังสือที่ อด ๘๓๗๐๑ / ว ๒๕๘ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ และผ่านระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง เพื่อให้การดำเนินโครงการลงทุน จำนวน / ๒๗ โครงการ...

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)
เลขานุการสภา อบต.นาแกว้าง

เพื่อให้การดำเนินโครงการลงทุน จำนวน ๒๗ โครงการ จำนวนเงิน ๑๘,๓๒๗,๒๗๒.๐๐ บาท เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ในพื้นที่ตามอำนาจหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น จึงได้เสนอเรื่องการกู้เงินของ อบต. นากว้าง จากสถาบันการเงินเพื่อดำเนินโครงการลงทุน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่ได้เสนอต่อท่านสมาชิกสภา อบต. แล้ว

ประธาน

- ตามที่ นายก อบต. ได้แถลงการขอความเห็นชอบการเสนอเรื่องการกู้เงินของ อบต. นากว้างแล้ว ต่อไปให้เลขานุการสภา ฯ ซึ่งแจ้งสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อที่ประชุม

นางสาววรินทร์ นามพิกุล

ปลัดอบต. /เลขานุการสภา

- ซึ่งแจ้งสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ฯ สรุปความว่า “ ตามที่ นายก อบต. ได้แถลงขอความเห็นชอบการเสนอเรื่องการกู้เงินของ อบต. นากว้าง ไปแล้ว นั้น ในเรื่องของการขอเสนอกู้เงิน อบต. ได้มีการดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ผ่านทางระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง และแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการกู้เงิน ฯ ช่วงระหว่างวันที่ ๑๖ มีนาคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยยึดหลักกระบวนการตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบและร่วมแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกู้เงินเพื่อดำเนินการโครงการลงทุนและการจัดบริการสาธารณะ จากสำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน และเมื่อสิ้นสุดกำหนดการรับฟังความคิดเห็นแล้ว ได้มีการจัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น โดยมีข้อสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ดังนี้

๑. ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง จำนวน ๑๔ คน และร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามความคิดเห็น จำนวน ๑,๔๗๔ คน รวมมีประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นทั้งสิ้น ๑,๔๘๘ คน
๒. ประชาชน มีความคิดเห็น เห็นด้วย จำนวน ๑,๓๕๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๒๐ ของจำนวนผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น
๓. ประชาชนมีความคิดเห็น ไม่เห็นด้วย จำนวน ๑๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๘๐ ของจำนวนผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ ที่ได้เสนอต่อสมาชิกทุกท่านแล้ว”

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)
เลขานุการสภา อบต.นากว้าง

/ ประธาน...

ประธาน

- ตามที่ นายก อบต. ได้แถลงการเสนอเรื่องการกู้เงินของ อบต. นากว้างและเลขานุการสภา ฯ ซึ่งแจ้งสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อที่ประชุมต่อไปขอให้สมาชิกได้อภิปรายหรือสอบถามข้อสงสัยในเรื่องการกู้เงินได้

นายทองเลื่อน พรหมวงษ์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖

- อภิปราย สรุปความว่า “ เรียนประธาน ท่านนายก อบต. และสมาชิกทุกท่านตามที่นาย กอบต.ได้เสนอเรื่องกู้เงินเพื่อสภาให้ความเห็นชอบ เพื่อจะได้มีเงินนำไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งหากจะใช้เงินงบประมาณตามที่ อบต.มีในแต่ละปีย่อมไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ความจำเป็นที่จะจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเพื่อใช้ในการบริการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนรวมทั้งการจะนำไปใช้ในงานติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะนั้น ตนเองเห็นดีด้วยเพราะที่ผ่านมา อบต.มีงบประมาณลงไปแก้ไขปัญหาในพื้นที่แต่ละหมู่บ้านไม่เพียงพอต่อความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน และในการกู้เงินก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับชาวบ้านในแต่ละหมู่บ้าน และสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ โดยประชาชนก็มีความเห็นด้วยที่ อบต.จะกู้เงินมาพัฒนาหมู่บ้าน และโครงการที่เสนอกู้เงินทั้ง ๒๗ โครงการตามจำนวนเงินที่เสนอมาก็มีความเหมาะสม ตนเองจึงเห็นดีด้วยที่จะให้ อบต.กู้เงินตามจำนวนดังกล่าวเพื่อจัดทำโครงการทั้ง ๒๗ โครงการตามที่นายก อบต.ได้เสนอ ”

ประธาน

- การเสนอเรื่องกู้เงินในครั้งนี้ อยากให้สมาชิกทุกท่านได้พิจารณาและอภิปรายอย่างเต็มที่ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรก็เสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุมได้
- ไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติม (นับองค์ประชุมได้ ๑๒ เสียง ครอบองค์ประชุม)

ประธาน

- ถ้าสมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุญาตให้เสนอเรื่องกู้เงินสำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารอมสิน เพื่อดำเนินโครงการลงทุนจำนวน ๒๗ โครงการ จำนวนเงิน ๑๘,๓๒๗,๒๗๒ บาท ตามที่นายก อบต. ได้เสนอ ขอมติยกมือ

มติที่ประชุม

- เห็นชอบอนุญาต ๑๐ เสียง

ประธาน

ถ้าสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบอนุญาตให้เสนอเรื่องกู้เงินสำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารอมสิน เพื่อดำเนินโครงการลงทุนจำนวน ๒๗ โครงการ จำนวนเงิน ๑๘,๓๒๗,๒๗๒ บาท ตามที่นายก อบต. ได้เสนอ ขอมติยกมือ

มติที่ประชุม

- ไม่เห็นชอบ ศูนย์ เสียง
งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธาน และรองประธาน)

ประธาน

- สรุปมติที่ประชุมเห็นชอบอนุญาตให้เสนอเรื่องกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อดำเนินโครงการลงทุนจำนวน ๒๗ โครงการ จำนวนเงิน ๑๘,๓๒๗,๒๗๒ บาท ตามที่ นายก อบต. ได้เสนอ

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)
เลขานุการสภา อบต.นากว้าง

/ระเบียบวาระที่...

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

ประธาน

- ก่อนที่จะให้สมาชิกเสนอเรื่องอื่นๆ ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบาย ได้เสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ต่อที่ประชุม

นางสาวสำราญ ครอบรู้

- เสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงานฯ สรุปความว่า “ เรียนประธานสภา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ

นายก อบต. คณะผู้บริหารและสมาชิกทุกท่าน ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๘/๕ กำหนดให้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ กำหนดให้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือนต่อครั้ง พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนทราบ และองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว ได้ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ และแผนดำเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานแล้ว ขอให้ท่านสมาชิกได้ดูเอกสารรายงานสรุปผลการดำเนินงานในหน้าที่ ๒ เป็นต้นไป และขอรายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน สรุป ดังนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้วได้จัดทำแผนดำเนินงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๖ ยุทธศาสตร์ ๗๔ โครงการ โดยใช้งบประมาณจำนวนทั้งสิ้น ๒๓,๗๘๑,๓๒๐ บาท และในระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ได้ดำเนินงานตามโครงการจำนวน ๔๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๗๖ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๑,๐๔๔,๔๔๐.๑๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๔๔ และยังไม่มีการดำเนินงานจำนวน ๓๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๒๔ งบประมาณยังไม่ได้เบิกจ่ายจำนวน ๑๒,๗๓๖,๘๗๙.๘๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๕๖ ”

ประธาน

- ตามที่ได้รับทราบผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือนแล้ว สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีประเด็นที่จะซักถามหรือไม่

- ไม่มีการอภิปราย

ประธาน

- เชิญสมาชิก เสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุม

นายอรรถพล บุญณสิทธิ์

- เสนอเรื่องอื่น ๆ สรุปความว่า “ เรียนประธานและท่านนายก อบต. มีเรื่องที่จะเสนอ คือ ตามที่ได้มีการอนุมัติงบประมาณแก้ไขปัญหาถนนทางเข้าบ้านดงยาง ตรงทางโค้ง ได้ไปดูการก่อสร้างเห็นว่าไม่เป็นไปตามแบบที่กำหนด พอถามผู้รับจ้างก็บอกว่าทำตามที่เขาบอก ตนเห็นว่าเป็นการทำงานที่ไม่ถูกต้องตามแบบ ทำไม่ไม่

สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗

/เสนอสภา...

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)

เลขานุการสภา อบต.นาแก้ว

เสนอสภา อบต.ให้ทำการแก้ไขก่อน เพราะตอนขออนุมัติงบประมาณไปทำก็ยัง
เสนอสภาอนุมัติก่อน และตอนนี้คงทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะผู้รับจ้างได้ลงมือ
ทำงานจนจะเสร็จแล้ว คราวนี้จะอนุโลมให้ก่อนถ้ามีในครั้งต่อไป ตนเองจะไม่
ยินยอมให้ทำแบบนี้อีก”

นางสาววรินทร์ นามพิกุล
ปลัดอบต. /เลขานุการสภา

- ชี้แจง สรุปความว่า “ เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน ตามที่ได้
รับฟังข้อมูลที่ท่านสมาชิก หมู่ที่ ๗ เสนอต่อที่ประชุม นั้น ขอเรียนให้สมาชิก
สภาทุกท่านทราบว่า โครงการที่ท่านสมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗ ได้พูดถึงว่ามีการ
ดำเนินงานที่ไม่ถูกต้องตามแบบแปลนที่กำหนดและทำไม่ไม่เสนอสภาให้ทำการ
แก้ไขก่อนนั้น ไม่เข้าใจว่าท่านสมาชิก หมู่ที่ ๗ กล่าวถึงแบบแปลนไหน เพราะ
ในการอนุมัติงบประมาณได้มีการกำหนดแบบแปลนไว้แล้ว ต่อมาไม่สามารถทำ
ตามแบบแปลนที่เสนอในครั้งแรกได้ กองช่างจึงได้มีการขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงแบบแปลนและประมาณการใหม่ ซึ่งในการขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรูปแบบประมาณการดังกล่าวนี้ ท่านสมาชิกสภาทุกท่านคงจำได้
ในการประชุมสมัยที่ผ่านมา ได้มีการเสนอขออนุมัติสภาแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบ
และประมาณราคาไปแล้ว และสภาได้มีมติอนุมัติให้แก้ไขแบบแปลนไปแล้ว
และตามระเบียบหากมีการดำเนินงานไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดในสัญญา
จ้างก็ไม่สามารถตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างได้จะไม่มี การอนุโลม
ให้ทำการเบิกจ่ายเงินหากไม่ถูกต้องตามระเบียบ ดังนั้นหากโครงการนี้มีการทำ
การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบที่กำหนดก็ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง
ได้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นช่างผู้ควบคุมงานหรือกรรมการตรวจ
การจ้างก็ต้องทำตามแบบที่กำหนดไว้ตามที่สภาได้อนุมัติให้ทำการแก้ไขแบบไป
แล้ว และเพื่อมิให้เกิดปัญหาในการดำเนินโครงการจะขอให้กองช่างได้ชี้แจงต่อ
ที่ประชุมว่าได้มีการดำเนินโครงการตามแบบแปลนที่กำหนดหรือไม่”

นายอรรถพล บุญลสิทธิ์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗

- เสนอเพิ่มเติม สรุปความว่า “ เรียนประธานตามที่ได้อธิบายข้อมูลว่าโครงการ
ถนนทางเข้าบ้านดงยางไม่เป็นไปตามแบบที่กำหนด ขอชี้แจงเพิ่มเติม ตนเอง
อาจใช้คำพูดไม่ถูกต้องที่ว่าก่อสร้างเป็นไปตามแบบที่กำหนดนั้น จริงๆแล้ว
การก่อสร้างเป็นไปตามแบบที่กำหนดไว้ แต่ขั้นตอนดำเนินงานไม่เป็นไปตาม
หลักวิศวกรรม ที่ใช้คำพูดว่าไม่เป็นไปตามแบบเพื่อให้สมาชิกได้เข้าใจว่าไม่
ถูกต้องตามที่กำหนด เพราะหากใช้คำว่าขั้นตอนทางวิศวกรรมแล้ว สมาชิก
หลายท่านจะไม่เข้าใจ เพราะในขั้นตอนการทำงานตามหลักวิศวกรรม ตนเองมี
ความรู้ในเรื่องนี้ เมื่อไปดูการก่อสร้างเห็นว่าผู้รับจ้างทำงานไม่ถูกต้องและเมื่อได้
สอบถามก็บอกว่าทำตามช่าง อบต.บอก ซึ่งขั้นตอนการดำเนินงานไม่เป็นไปที่
คุยกับช่าง อบต.ไว้ ในการตอกเข็มไม่ว่าจะเป็นเข็มเล็กหรือเข็มใหญ่จะมีขั้นตอน
การทำงานตามหลักวิศวกรรม แต่นั่นไม่เป็นตามขั้นตอนที่ถูกต้อง”

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)
เลขานุการสภา อบต.นาคว่าง

/ นายไกรฤทธิ์

นายไกรฤทธิ ผลผาสุข
ผู้ช่วยช่างโยธา

- ชี้แจงฯ สรุปความว่า “ เรียนประธาน และสมาชิกสภาทุกท่าน โครงการ หมู่ที่ ๗ ขอยืนยันว่าได้มีการทำการก่อสร้างตามรูปแบบที่กำหนดตามที่เสนอ สถานอนุมัติไว้ แต่ยอมรับว่าในการดำเนินงานอาจไม่ถูกต้องตามขั้นตอนตามที่ ท่านสมาชิก หมู่ที่ ๗ ได้กล่าวไว้ เนื่องจากในการดำเนินตามขั้นตอนการ ก่อสร้างตามที่ได้พูดคุยกับ สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗ ไม่สามารถทำได้ หรือไม่มี ความจำเป็นที่จะต้องทำการตอกเข็มเล็กในบางจุดบางจุด เพราะตัวเข็มใหญ่ที่ ตอกไว้มีความมั่นคงแล้ว จึงใช้ดุลยพินิจของช่างผู้ควบคุมงานไม่ทำการตอกเข็ม เล็กในบางจุด และย้ายจุดการตอกเข็มเล็กออกไปเสริมในจุดที่มีความเสี่ยง หรือจุดที่ต้องการให้มีการเสริมความมั่นคงแข็งแรงของถนน และในการ ดำเนินงานก่อสร้างบางครั้งเกิดปัญหาหน้างานจึงเป็นดุลยพินิจของช่างผู้ควบคุม งานที่จะทำการควบคุมงานให้เป็นเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดซึ่งบางครั้งอาจ ต้องข้ามขั้นตอนในการก่อสร้างหรือต้องสลับขั้นตอนในการดำเนินการก่อสร้าง เพราะทำไม่ได้ต้องไปทำขั้นตอนอื่นก่อน ทั้งนี้เมื่อใช้ดุลยพินิจในการควบคุมงาน แล้วจะต้องไม่เกิดความเสียหายและยังต้องเป็นไปตามแบบที่กำหนดไว้ด้วย ซึ่ง การควบคุมงานแม้ไม่เป็นไปตามที่ได้พูดคุยกับท่านสมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗ ไว้ แต่ ก็เป็นการดำเนินงานก่อสร้างตามรูปแบบที่กำหนดตามที่ได้เสนอขออนุมัติแก้ไข ต่อสภา อบต.ไว้”

นางสาวกาญจนา เชียงสาพันธ์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙

- เสนอเรื่องอื่น ๆ สรุปความว่า “ เรียนประธาน นายก อบต.และสมาชิกสภา ปัญหาการดำเนินงานโครงการ หมู่ที่ ๗ การออกแบบไม่ติดใจสงสัยในเรื่องของ ช่างผู้ควบคุมงาน แต่ติดใจสงสัยในเรื่องของผู้รับเหมางานไม่เข้าใจในแบบ มีความไม่เป็นมืออาชีพ ไม่มีประสบการณ์ในงานที่ทำหรือไม่ เพราะเวลาถาม ปัญหาหรือขั้นตอนในการทำงานหน้าก็ตอบไม่ได้ ”

นายสุพล ส่องแจ้ง
รองนายก อบต.

- เสนอเรื่องอื่น ๆ สรุปความว่า “ เรียนประธาน และสมาชิกสภาทุกท่าน เรื่อง โครงการก่อสร้างของหมู่ที่ ๗ ที่ได้ตอบกันไปมานี้ ขอยุติเรื่องเพราะทางช่างก็ ทำงานตามรูปแบบที่กำหนด ขั้นตอนอาจไม่ถูกต้องตามที่ท่านสมาชิกสงสัย จะถาม กันไปมาเกิดเป็นประเด็นโต้แย้งไม่จบสิ้น ปัญหาถนนตรงทางโค้งทางเข้าบ้านดง ยาง เป็นปัญหามานานตั้งแต่สมัยตนเองเป็นประธานสภา แม้จะไม่อยู่ในพื้นที่ หมู่บ้านของตน แต่ก็รับรู้ปัญหานี้มาโดยตลอด ต้องใช้งบประมาณที่สูงมากจึง จะแก้ไขปัญหาได้ ขอไปหลายหน่วยงานแล้วก็ไม่เคยได้ ระดับรองผู้ว่าราชการก็ เคยมาดูก็รับปากว่าจะหาทางแก้ไขให้ และหลายหน่วยงานที่ประสานของบไปก็ เจียบหาย เมื่อครั้งนี้มีงบประมาณมาแก้ไขปัญหาเพื่อทุเลาความเดือดร้อนแล้วก็เป็นสิ่งดี กว่าจะมีงบประมาณมา เมื่อได้มาแล้ว ก็ไม่อยากจะให้เกิดปัญหาโต้แย้ง

สำเนาถูกต้อง

/กันในสภา....

(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)
เลขานุการสภา อบต.นาแก้ว

กันในสภา อันไหนที่พอแก้ไขปัญหากันไปได้ อนุโลมกันไปได้จะเกิดผลดีมากกว่า มาได้แย่งกันเอง อยู่ด้วยกัน พัฒนาช่วยกัน เกิดผลดีกับประชาชนพื้นที่จะเป็น ประโยชน์มากกว่า ”

นายกาวิ อุทัยขาม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐

- เสนอเรื่องอื่นๆสรุปความว่า “เรียนประธานและสมาชิกสภาทุกท่าน โครงการ หมู่ที่ ๗ ที่เป็นปัญหาอยู่ นี้ มีความสงสัยในเรื่องของการทดสอบดิน คือ ผลทดสอบดิน แจ้งไว้ในการประชุมว่าตอกเข็มรับน้ำหนักที่ ๑๒ เมตร แต่พอ ดำเนินการจริงตอกได้ ๗ เมตร อยากรู้ว่าทดสอบดินยังงัย ทำไมจาก ๑๒ เมตร พอทำการตอกได้ ๗ เมตร และที่ท่านรองนายก บอกรบประมาณโครงการนี้กว่า จะได้มาไม่ยอมให้เกิดปัญหานี้กล่าวไม่ถูกต้องย้งบประมาณที่ได้มายกย้ง ต้องทำให้เกิดประโยชน์มากที่สุดไม่ใช่หรือ”

ประธาน

- สอบถามเพิ่มเติม เข้มกำหนดตอก ๑๒ เมตร ตอกจริงได้ ๗ เมตร เข้มที่เหลือ เอาไปทำอะไรหรือนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร

นายไกรฤทธิ์ ผลผาสุข
ผู้ช่วยช่างโยธา

- ชี้แจงฯ สรุปความว่า “เรียนประธาน และสมาชิกสภาทุกท่าน ทดสอบดิน ได้ดำเนินการโดยสำนักงานโยธาจังหวัดหนองคาย โดยในการทดสอบดินนั้น ต้องยอมรับว่าพื้นที่ดำเนินการที่จะทำการตอกเสาเข็มอยู่ในลำห้วยไม่สามารถ หาจุดที่จะทำการทดสอบดินได้ จึงได้จุดทดสอบที่สามารถทำการทดสอบดินได้ โดยห่างจากจุดที่จะทำการตอก ประมาณ ๓๐ เมตร บริเวณต้นตาลที่มุมโค้ง ผล การทดสอบดินจึงได้เป็น ๑๒ เมตร และในการตอกเข็มเป็นเรื่องปกติของการ ตอกซึ่งจะมีเรื่องระยะประชิด และเรื่องแรงต้าน เข้ามาเกี่ยวข้อง และในส่วน เสาเข็มที่เหลือจากการตัด จะนำมาไว้ที่ อบต. หากจะใช้ประโยชน์ จะเป็นการ นำไปทำเสาหรือป้ายซึ่งเป็นงานที่ไม่มีชิ้นงานโครงสร้างที่ต้องการความมั่นคงเช่น งานคานหรืองานที่ต้องรับน้ำหนักมาก”

นายอรรถพล บุญณะสิทธิ์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗

- เสนอเรื่องอื่น ๆ สรุปความว่า “เรียนประธานและสมาชิกสภาทุกท่าน ขอถาม รวรวู้กันถนนกับลำห้วย ก่อนทำถนนชาวบ้านได้ร่วมกันออกเงินทำราวกัน ตอนนีหากโครงการก่อสร้างนี้แล้วเสร็จขอทาง นายก อบต. หางบประมาณมา ทำราวรั้วคั้นไว้ได้หรือไม่เพราะถ้าไปให้ชาวบ้านออกเงินบริจาคอีกครึ่งเกรงว่า จะไม่ได้รับเงินบริจาคเหมือนครั้งก่อน และขอแจ้งเรื่องไฟฟ้าโซลาเซลล์หากจะ ติดตั้งขอเป็นยี่ห้อที่สามารถส่องสว่างได้ถึงเข้าได้หรือไม่ ประมาณ ติสามดับ หมดแล้ว ตรงช่วงทางเข้าหมู่บ้านที่ไปติดตั้งไว้ ”

นายอนุชัย สุระตะโนย
รอง นายก อบต.

- เสนอเรื่องอื่น ๆ สรุปความว่า “เรียนประธาน และสมาชิกสภาทุกท่าน ในการ ทำงานของผู้รับจ้าง ทุกโครงการที่ดำเนินการ ผู้รับจ้างต้องทำตามที่ช่างผู้ควบคุม งานบอกถ้าไม่ทำตามช่าง อบต.คุมงาน เมื่องานเสร็จ เขาก็เบิกจ่ายเงินให้ไม่ได้

/ผู้รับจ้างจึง...

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)

เลขานุการสภา อบต.นาแก้ว

ผู้รับจ้างจึงต้องทำตามแบบที่กำหนดและช่างผู้ควบคุมงานบอกอยู่แล้ว และในเรื่องราวกัน ได้ประสานกับผู้รับจ้างไว้แล้ว เข้าจะทำคืนให้เมื่อทำการก่อสร้างเสร็จ ”

นายบุญโฮม อ่อนตาจันทร์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๒
ประธาน

- เสนอเรื่องอื่น ๆ สรุปความว่า “เรียนประธานฝากถึงนายก อบต. ขอให้ทำรายงานระบายในหมู่บ้านเชียงพังหมู่ที่ ๑๒ ด้วย
- มีท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอเชิญนายก เสนอเรื่องอื่น ๆ ต่อที่ประชุม

นายยุทธนา กองศิลา
นายก อบต.

- เสนอเรื่องอื่น ๆ สรุปความว่า “ เรียนประธานและสมาชิกสภาทุกท่าน ปัญหาเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างของหมู่ที่ ๗ จะแก้ไขให้ ตอนนี้มีเหลืออยู่ ๑๐ ตัว ที่ถนนการติดตั้งออกมาเก็บไว้ที่ อบต. ช่วงที่ อบจ.เข้ามาทำถนน และปัญหาการระบายน้ำบ้านเชียงพังหมู่ที่ ๑๒ ตรงจุดไหน ไขจุดที่กำลังเสนออยู่เงินอยู่หรือไม่ และในเรื่องที่ท่านสมาชิก ได้มีการอภิปรายสอบถามกัน และขอเรียนให้ทราบว่าทุกโครงการที่ อบต. ดำเนินการจะต้องเป็นไปตามรูปแบบและข้อกำหนดในสัญญาจ้าง หากไม่เป็นไปตามนั้นก็จะทำการเบิกจ่ายเงินไม่ได้ เพราะทุกงานจะมีช่างผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจรับงาน เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมงานและตรวจรับงานจ้างให้ถูกต้องก่อนจึงจะเบิกจ่ายได้ และตามที่ช่างชี้แจงเรื่องผลทดสอบดิน จุดที่จะตอกกับจุดทดสอบดินนั้นนอยู่ห่างกัน ๓๐ เมตร ความคลาดเคลื่อนก็ย่อมมีมากเพราะจุดที่จะต้องทำการตอกเสาเข็มตามข้อเท็จจริงไม่สามารถทำการทดสอบดินได้ และในเรื่องการกู้เงินที่เสนอสภา อบต. ให้ความเห็นชอบนั้น ขั้นตอนต่อไปก็จะเสนอเรื่องขออนุมัติกู้เงินต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ซึ่งในขั้นตอนนี้ก็เป็นดุลยพินิจของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะพิจารณาต่อไป”

นางสาววรินทร์ นามพิกุล
ปลัดอบต. /เลขานุการสภา

- เสนอเรื่องอื่น ๆ สรุปความว่า ““ เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน ตามที่ได้มีการเลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ที่จะถึงนี้ ฝากท่านสมาชิกเรื่องการหาเสียงช่วยผู้สมัคร ส.ส. ท่านสามารถทำได้ แต่ต้องไม่เป็นไปในลักษณะการใช้ตำแหน่งของตนเองไปช่วยหาเสียง เช่น ท่านเป็น สมาชิก อบต. แล้วขึ้นรถหาเสียงหรือร่วมเดินหาเสียงแล้วมีการยกอ้างชื่อตำแหน่งตัวเอง ในตอนหาเสียงก็จะเป็นการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ดังนั้นขอให้ท่านได้พึงระมัดระวังที่จะทำผิดกฎหมายข้อห้ามในการช่วยหาเสียงให้ผู้สมัคร ส.ส ด้วย

ประธาน

- ในการอภิปรายหรือพูดคุยกันในสภา ไม่อยากให้ทุกท่านถือเป็นข้อโต้แย้ง เพราะจะเกิดปัญหาในการทำงาน ทุกปัญหาหรือมีอุปสรรคในการทำงาน เกิดข้อผิดพลาดนำมาพูดคุยเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน ประโยชน์จะเกิดกับตำบลนาแก้ว อย่งที่สุด มีท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอขอบคุณทุกท่าน

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)
เลขานุการสภา อบต.นาแก้ว

/และขอปิดการ...

และขอปิดการประชุมในวันนี้

- ปิดประชุม เวลา ๑๑.๔๐ น.

(ลงชื่อ) วรินทร์ นามพิกุล

(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)

เลขานุการสภาฯ / ผู้บันทึกการประชุม

(ลงชื่อ) สงวน ส่องแจ้

(นาย สงวน ส่องแจ้)

คณะกรรมการตรวจรับรองรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) ทองเลื่อน พรหมวงษ์

(นายทองเลื่อน พรหมวงษ์)

คณะกรรมการตรวจรับรองรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) เกียรติศักดิ์ ดอกบัวหลวง

(นายเกียรติศักดิ์ ดอกบัวหลวง)

คณะกรรมการตรวจรับรองรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) นฤเทพ สิงห์เสนี

(นาย นฤเทพ สิงห์เสนี)

ประธานสภา อบต. / รับรองรายงานการประชุม

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)

เลขานุการสภา อบต.นาคว่าง